

พ.ศ.
014

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เลขที่ 2570
วันที่ 19 มิ.ย. 2567
เวลา 10.16 น.



ที่ ขร ๐๖๑๘.๑/ว ๒๗/๖๐

ที่ว่าการอำเภอพาน
ถนนพหลโยธิน ขร ๕๗๑๒๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเชียงราย ค่วนที่สุด ที่ ขร ๐๐๑๘.๑ / ๑๔๘๒๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอพานได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายว่า มีคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๔๒๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๔๐๙๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนานามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพในระดับจังหวัด สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ได้กำหนดประชุมติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ ๑ และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาหารือแผนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีข้อสรุปมติที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ อำเภอพานจึงขอความอนุเคราะห์ห้องค้กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย เพื่อแจ้งการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรุทธ์ ค้อบรรรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน
นายอำเภอพาน

ที่ทำการปกครองอำเภอพาน
สำนักงานอำเภอ
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๒-๑๔๙๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phandistrict๑๑@gmail.com



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปมติที่ประชุมฯ



ที่ ขร ๐๐๑๘.๑/๒๕๕๒๓

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมติที่ประชุมติดตามโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๔๒๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๔๐๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพในระดับจังหวัด สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ได้กำหนดประชุมติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ ๑ และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาหารือแผนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีข้อสรุปมติที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเชียงราย จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดเชียงรายทราบ
๒. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย ให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) และที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และรายงานให้จังหวัดเชียงรายทราบ
๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือเสียงตามสายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัลลังก์ ไทพย์ศิริ)
ปลัดจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานปกครอง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๕-๐๑๘๘

สรุปมติที่ประชุม
ติดตามโครงการศึกษาการดำเนินงานจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด
(Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

.....

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโฟลิก เอซิด และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา (ครูผู้รับผิดชอบ) สถานประกอบการ (ฝ่ายบุคคลของโรงงานหรือสถานประกอบการ) ชุมชน (ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด/ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบ) เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจและมีความมั่นใจที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๒. จากสถานการณ์การคลอด (Birth Defects) ของจังหวัดเชียงราย พบว่า มีข้อมูลทารกแรกเกิดที่พิการในแต่ละปี จึงขอให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตรวจติดตามสาเหตุของความพิการของทารกแรกเกิดของจังหวัดเชียงราย เพื่อจะได้ทราบว่ามีสาเหตุมาจากการขาดการบริโภคโฟลิก เอซิด หรือปัจจัยอื่น เป็นข้อมูลสนับสนุนให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการกระจายเม็ดยาโฟลิก เอซิด ให้แก่แรงงานต่างด้าวนอกระบบและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงมูลนิธิองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วย

๔. ขอให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการทำความเข้าใจร่วมกับสถานประกอบการเพื่อกำหนดให้อัตราความพิการของทารกแรกเกิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเป้าหมายมีอัตราเป็นศูนย์ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของสถานประกอบการแต่ละแห่ง และให้มีการศึกษาถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การขยายผลรูปแบบการดำเนินการต่อไปด้วย

๕. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย บรรลุเป็นวาระการประชุมประจำเดือนของจังหวัด และกำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักในคณะทำงานแต่ละด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายและสับเปลี่ยนผู้เข้าประชุม รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประสานงาน

๖. ขอให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย ไปสู่ระดับอำเภอและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้วย

๒

๘. เนื่องจากจะมีการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครอบคลุมและเต็มรูปแบบ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเร่งทำความเข้าใจกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.) เกี่ยวกับบทบาทของ อบจ. และ รพ.สต. ในการดำเนินโครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย ด้วย

๙. ขอให้จังหวัดเชียงรายเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดนาร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย